
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสตูรรัฐศาสตรบัณฑิต 

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2565 

วันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2566 

เวลา 14.00 น. 

ณ ห้องประชุมทองใบ ทองเปาด์ (D-413) และผ่านระบบออนไลน ์



 
วาระการประชุม 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 
ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2565 

วันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 น.   
ณ ห้องทองใบ ทองเปาด์ (D-413) และผ่านระบบออนไลน์ 

**************************** 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 1.1 เรื่องแจ้งเพ่ือทราบจากประธาน 
  1.1.1 งานพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดการ
ประชุมเรื่อง การประกันคุณภาพศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2565 หัวข้อ “การประเมินคุณภาพ
หลักสูตร ปีการศึกษา 2565/ มคอ.7/ การเตรียมความพร้อม AUN-QA ในวันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 
13.30 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (SC3-410) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งมี
สาระส าคัญคือวิธีการเขียน SAR ประจ าปีการศึกษา 2565 และหลักการของ AUN-QA เบื้องต้น ทั้งนี้สามารถ
ดูวิดีโอการประชุมย้อนหลังได้ที่ https://youtu.be/MQ-Gv53XkvY (เอกสารประกอบ 1) 

มติที่ประชุม................................................................................................................. ............................ 
  1.1.2 การรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ตามที่สภามหาวิทยาลัย
มหาสารคามในคราวประชุมครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 มีมติเห็นชอบแนวทางการยกระดับ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยปีการศึกษา 2565 มีมติให้ทุกหลักสูตรประเมิน
ตนเองด้วยเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (IQA) โดยเน้นการเขียนเป้าหมายและ
ผลลัพธ์ตามแนวทาง AUN-QA ดังนี้ 

1. ให้ทุกหลักสูตรใช้แบบฟอร์ม มคอ.7 ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
2. วิธีการด าเนินการจัดท า มคอ.7 ให้ประธานหลักสูตรร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 

หลักสูตรหรืออาจารย์ประจ าหลักสูตร จัดท า มคอ.7 แล้วเสนอต่อหัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าส านักวิชา (ถ้ามี) 
และคณบดีหรือผู้อ านวยการสถาบันตามล าดับ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ทั้งนี้ สามารถลงลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ 

3. มคอ. 7 ฉบับจริงเก็บไว้ที่คณะ ทั้งนี้ ให้ส่งข้อมูลในรูปแบบไฟล์ PDF มคอ.7 ฉบับ 
ประเมินตนเองฯ และรายงานผลการประเมินตนเองฯ ในระบบรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับ
หลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 

4. ให้ทุกหลักสูตรรายงานการประเมินตนเองฯ ผ่านระบบ CHE QA Online ภายใน 
วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 

ทั้งนี้ ให้ด าเนินการจัดท า มคอ.7 และรายงานผลการประเมินตนเองฯ ในระบบรายงานผล 



การประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และระบบ CHE QA Online ตาม
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด (เอกสารประกอบ 2) 

มติที่ประชุม................................................................................................................. ............................ 
  1.1.3 รายละเอียดข้อมูลการเปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระหว่าง ปี พ.ศ. 2558 
และ พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม................................................................................................................. ............................ 
 



  1.1.4 ด้วยส านักวิทยบริการ ได้จัดโครงการส านักวิทยบริการพบคณะ/หน่วยงาน โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความต้องการ ความคาดหวัง ข้อเสนอแนะ รวมทั้งปัญหาการใช้บริการ 
และเพ่ือแนะน าการบริการสารสนเทศต่าง ๆ  ของส านักวิทยบริการ ให้คณะผู้บริหาร ประธานหลักสูตร หรือ
บุคลากรในคณะได้รับทราบ ซึ่งมีตารางก าหนดเข้าพบในส่วนของวิทยาลัยการเมืองการปกครองในวันพุธที่ 3 
พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น.  (เอกสารประกอบ 3) 

มติที่ประชุม................................................................................................................. ............................ 
 

 1.2 เรื่องแจ้งเพ่ือทราบจากผู้เข้าร่วมประชุม 
  1.2.1 วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์เตรียมที่จะแยกเล่มหลักสูตร และก าลังศึกษาความเป็นไป
ได้ถึงความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตของหลักสูตรใหม่เป็นรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  

มติที่ประชุม................................................................................................................. ............................ 
  1.2.2 เนื่องจากวิชาเอกการเมืองการปกครอง รับทราบเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่อง ทางวิชาเอกรัฐ
ประศาสนศาสตร์ ก าลังจะเสนอหลักสูตรฯ ใหม่ และจากการทบทวนการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี 2564 วิชาเอกการเมืองการปกครอง จึงหารือกันในที่ประชุมเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 
เวลา 10.30 -12.30 น. ซึ่งมีอาจารย์เข้าร่วมประชุมจ านวน 12 คน ทั้งนี้ ทางผู้ประสานงานได้โทรศัพท์ติดต่อ
ไปยังอาจารย์ จ านวน 4 คน ซึ่งทั้งหมดเห็นชอบในการแยกเล่ม ดังนั้น จึงขอแจ้งมติจากที่ประชุมเอก คือ มีมติ
ให้แยกเล่มหลักสูตร 

มติที่ประชุม................................................................................................................. ............................ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3 ประจ าปีการศึกษา 2565 เมื่อวันพุธที ่22 กุมภาพันธ์ 2566  
ณ ห้องประชุมทองใบ ทองเปาด์ (D-413) และผ่านระบบออนไลน์ ให้ที่ประชุมรับรอง (เอกสารประกอบ 4) 

มติที่ประชุม................................................................................................................. ............................ 
...................................................................................................... .................................................................... .... 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง (-ไม่มี-) 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอพิจารณา 
 4.1 พิจารณาการรายงานผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ปีการศึกษา 2565 รอบ 9 เดือน 

ข้อเท็จจริง  
มหาวิทยาลัยขอให้มีการรายงานผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2565 รอบ 9 เดือน (1 กรกฎาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) 
ในระบบรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร (http://qa.msu.ac.th/msu-cu/data/) และ
เขียนรายละเอียดการประเมินผู้เรียน (Student Assessment) ตามแนวทาง AUN-QA  ที่ผ่านความเห็นชอบ



จากคณะกรรมการประจ าคณะ ส่งภายในวันที่ 5 เมษายน 2566 เพ่ือกองแผนงานจักได้รวบรวมและสรุปเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยต่อไป (เอกสารประกอบ 5) 

 
ประเด็นพิจารณา 
ขอมติฯ ให้ประธานหลักสูตรฯ และนายมารุต บุปผามาลาเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการายงาน 

โดยจะแจ้งเวียนให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ พิจารณาให้ความเห็น ทั้งนี้ขอให้อาจารย์ให้ข้อคิดเห็นกลับ 
มาภายในวันที่ 3 เมษายน 2566 เพ่ือที่จะได้น าเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะต่อไป  

มติที่ประชุม................................................................................................................. .............. 
.............................................................. ............................................................................................................ .... 
 4.2 พิจารณาการจัดการเรียนการสอนตามแผนการเรียนของหลักสูตรฯ ประจ าปีการศึกษา 2566 

ข้อเท็จจริง  
เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามแผนการเรียนของหลักสูตรฯ จึงให้แต่ละ 

วิชาเอกประชุมเพ่ือก าหนดรายวิชาในปีการศึกษา 2566 
ประเด็นพิจารณา 
1. ขอให้พิจารณาเรื่องการใส่รหัสวิชาของหลักสูตร 59 และหลักสูตร 64 โดยจะให้ใส่ทั้งสอง 

รหัสหรือจะใส่เฉพาะรหัสของหลักสูตร 64 จากนั้นให้นิสิตท าการเทียบโอน  
มติที่ประชุม................................................................................................................. ............................ 

2. ขอให้พิจารณาการเพ่ิมเติมช่องที่ระบุความประสงค์ในการจัดสอบเพื่อให้การบริหาร 
จัดการห้องเรียนมีประสิทธิภาพ  

มติที่ประชุม................................................................................................................. .............. 
............................................................................................................................. ................................................. 

3. ขอให้พิจารณาตารางรายวิชาที่ประสงค์เปิดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2566  
(เอกสารประกอบ 6) 

มติที่ประชุม................................................................................................................. .............. 
......................................................................................................... ................................................................. .... 
 4.3 พิจารณาผลการศึกษา VOC ประจ าปีการศึกษา 2566 

 ข้อเท็จจริง  
  เนื่องจากการรายงานผล SAR จะต้องมีผลการศึกษา VOC ประกอบ ทางหลักสูตรฯ จึงได้
จัดท า VOC กับกลุ่มลูกค้าดังนี้   

1. ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ความพึงพอใจต่อการรับนิสิต และการส่งเสริมและพัฒนานิสิต หลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

2. ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ที่มีต่อการให้บริการและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 



3. ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรรัฐศาสตร
บัณฑิต วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

4. ตัวบ่งชี้ที่ 5.4  ความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรรฐัศาสตรบัณฑิต 
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

5. ตัวบ่งชี้ที่ 5.4  ความพึงพอใจของบัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

6. ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ความพึงพอใจต่อการบริหารและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบรัฐศาสตร
บัณฑิต วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

7. ส ารวจความต้องการของนิสิตและอาจารย์ที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ วิทยาลัยการเมือง
การปกครอง  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

8. ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ประเด็นพิจารณา 
1. สรุปความพึงพอใจต่อการรับนิสิต และการส่งเสริมและพัฒนานิสิต หลักสูตรรัฐศาสตร

บัณฑิต  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เอกสารประกอบ 7) 
2. สรุปผลการส ารวจความต้องการของนิสิตและอาจารย์ที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เอกสารประกอบ 8) 
3. สรุปความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรรัฐศาสตร

บัณฑิต วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เอกสารประกอบ 9) 
มติที่ประชุม................................................................................................................. .............. 

.......................................................................................................................................................................... .... 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
 
ปิดประชุมเวลา................................... น. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
ครั้งที่ 4 ประจ าปีการศึกษา 2565 

วันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 น.   
ณ ห้องประชุมทองใบ ทองเปาด์ (D-413) และผ่านระบบออนไลน์ 

**************************** 
 

ผู้มาประชุม 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตราภรณ์  สมยานนทนากุล ประธานหลักสูตรฯ 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันตา  วิลาชัย  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ 
 3. อาจารย์ ดร.คู่บุญ  จารุมณี   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ 

4. อาจารย์ ดร.โอม  ฉัตรนนท์   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ 
5. อาจารย์ธวัชชัย  ป้องศรี   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯอาจารย์ 

 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิรวัตติ์  อาริยะสิริโชติ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ 
 7. อาจารย์ปฤณ  เทพนรินทร์   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ 
 8. อาจารย์หนึ่งนยา  ไหลงาม   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ 
ผู้ที่ไม่มาประชุม (ติดราชการอ่ืน) 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญารัตน์  มีสุวรรณ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. อาจารย์ปิยธิดา  โคกโพธิ์   อาจารย์ผู้ประสานงานสาขารัฐประศาสนศาสตร์ 
2. นางวิไลวรรณ  เรืองสุวรรณ   นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

 3. นางสาวเกษราภรณ์  คลังแสง   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 4. นายศักดา  ดุระยับ    นักวิชาการศึกษา 
 5. นางสาวจารุณี  มาพร    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 6. นายมารุต  บุบผามาลา    นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 

เริ่มประชุม เวลา 14.00 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 
 เมื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบองค์ประชุมแล้ว อาจารย์จิตราภรณ์  สมยานนทนากุล ประธาน
ในที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
 1.1 เรื่องแจ้งเพ่ือทราบจากประธาน 



1.1.1 งานพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดการประชุมเรื่อง 
การประกันคุณภาพศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2565 หัวข้อ “การประเมินคุณภาพหลักสูตร  
ปีการศึกษา 2565/ มคอ.7/ การเตรียมความพร้อม AUN-QA ในวันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 - 
15.00 น. ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (SC3-410) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งมีสาระส าคัญ 
คือวิธีการเขียน SAR ประจ าปีการศึกษา 2565 และหลักการของ AUN-QA เบื้องต้น ทั้งนี้สามารถดูวิดีโอ 
การประชุมย้อนหลังได้ที่ https://youtu.be/MQ-Gv53XkvY 

ที่ประชุมรับทราบ 
1.1.2 การรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ตามที่สภามหาวิทยาลัยมหาสารคามใน

คราวประชุมครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 มีมติเห็นชอบแนวทางการยกระดับการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยปีการศึกษา 2565 มีมติให้ทุกหลักสูตรประเมินตนเองด้วยเกณฑ์
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (IQA) โดยเน้นการเขียนเป้าหมายและผลลัพธ์ตาม
แนวทาง AUN-QA ดังนี้ 

1. ให้ทุกหลักสูตรใช้แบบฟอร์ม มคอ.7 ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
2. วิธีการด าเนินการจัดท า มคอ.7 ให้ประธานหลักสูตรร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 

หลักสูตรหรืออาจารย์ประจ าหลักสูตร จัดท า มคอ.7 แล้วเสนอต่อหัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าส านักวิชา (ถ้ามี) 
และคณบดีหรือผู้อ านวยการสถาบันตามล าดับ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ทั้งนี้ สามารถลงลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ 

3. มคอ. 7 ฉบับจริงเก็บไว้ที่คณะ ทั้งนี้ ให้ส่งข้อมูลในรูปแบบไฟล์ PDF มคอ.7 ฉบับ 
ประเมินตนเองฯ และรายงานผลการประเมินตนเองฯ ในระบบรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับ
หลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 

4. ให้ทุกหลักสูตรรายงานการประเมินตนเองฯ ผ่านระบบ CHE QA Online ภายใน 
วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 

ทั้งนี้ ให้ด าเนินการจัดท า มคอ.7 และรายงานผลการประเมินตนเองฯ ในระบบรายงานผล 
การประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และระบบ CHE QA Online 

ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
ที่ประชุมรับทราบ 

 1.1.3 รายละเอียดข้อมูลการเปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระหว่าง ปี พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 
2565 โดยหลักการเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและให้ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ตลอดชีวิต ฉะนั้นจึงได้มีการสนับสนุน 
Dual degree และ Credit Bank 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 
 
 
 
  
 

ที่ประชุมรับทราบ 
 1.1.4 ขอให้ผู้ประสานงานวิชาเอกส่งความต้องการหรือประเด็นที่จะให้แจ้งหรือหารือกับทางส านัก
วิทยบริการ หรือหากคณาจารย์ของแต่ละวิชาเอกอยากจะเข้าร่วมประชุมในวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566  
เวลา 13.30 - 15.30 น. ทั้งนีส้ามารถแจ้งมายังคุณมารุต บุบผามาลา เพื่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ที่ประชุมรับทราบ 
 1.2 เรื่องแจ้งเพ่ือทราบจากผู้เข้าร่วมประชุม 
  1.2.1 อาจารย์ปิยธิดา  โคกโพธิ์ แจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับเรื่องวิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์  
ซึ่งขณะนี้ก าลังเตรียมแยกเล่มหลักสูตร และก าลังศึกษาความเป็นไปได้ถึงความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตของ
หลักสูตรใหม่เป็นรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ส่วนการรายงานความคืบหน้าเป็นอย่างไรนั้น จะด าเนินการ 
แจ้งให้ทราบต่อไป 

ที่ประชุมรับทราบ 
  1.2.2 อาจารย์หนึ่งนยา  ไหลงาม แจ้งเพ่ือทราบเกี่ยวกับเรื่องวิชาเอกการเมืองการปกครอง 
รับทราบเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่อง ทางวิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ ก าลังจะเสนอหลักสูตรฯ ใหม่ และจากการ
ทบทวนการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2564 วิชาเอกการเมืองการปกครอง จึงหารือ
กันในท่ีประชุมเม่ือวันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 10.30 -12.30 น. ซึ่งมีอาจารย์เข้าร่วมประชุมจ านวน 12 คน 
ทั้งนี้ ทางผู้ประสานงานได้โทรศัพท์ติดต่อไปยังอาจารย์ จ านวน 4 คน ซึ่งทั้งหมดเห็นชอบในการแยกเล่ม 
ดังนั้น จึงขอแจ้งมติจากท่ีประชุมเอก คือ มีมติให้แยกเล่มหลักสูตร 
  อาจารย์ ดร.โอม  ฉัตรนนท์ ได้เสนอข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ คือ
หลักสูตรปัจจุบันนั้นได้รวมกันอยู่หากมีการแยกหลักสูตรเกิดขึ้นจะมีผลกระทบต่อสวนรวมทั้งหมด ซึ่งจะต้องมี
กระบวนการพิจารณาจะด าเนินการอย่างไรต่อไป ทั้งนี้ย่อมมีทั้งด้านบวกและด้านลบ โดยทางเอกรัฐประศาสน-
ศาสตร์ได้มีการศึกษาเบื้องต้นไปแล้วควรมีการน าเสนอมีผลดีหรือผลกระทบอย่างไร เพ่ือเตรียมในการแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน การจะแยกเล่มหลักสูตรนั้นไม่ใช่กระทบแค่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแต่จะเป็นการกระทบ
ทุกคนภายในคณะทั้งอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ฉะนั้นจากกระบวนการที่ได้หารือในที่ประชุมอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในครั้งนี้จะต้องน าไปสู่ที่ประชุมใหญ่ ส าหรับในเรื่องผลกระทบต่อทุกคน คือ หากใช้เสียง
ข้างมากข้างน้อยอาจไม่เหมาะสม คงต้องเป็นเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นเป็นฉันทามติโดยส่วนรวม
เนื่องจากส่งผลกระทบต่อวงกว้าง และมีทางเลือกอ่ืน ๆ  หรือไม่ เช่น การแยกเล่มหลักสูตรก็เป็นอีกทางเลือก 



สมมตหิากหลักสูตรคงเดิมแต่ปรับการบริหารจัดการให้มีความเป็นอิสระหรือมีความชัดเจนขึ้นในแง่ของวิชาเอก
ส่วนนี้จะเป็นข้อพิจารณาหรือไม่ 
  อาจารย์ ดร.คู่บุญ  จารุมณี ได้เสนอข้อคิดเห็นสืบเนื่องจากประเด็นของวิชาเอกรัฐประศาสน-
ศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง และอาจารย์ ดร.โอม ฉัตรนนท์ เรื่องนี้ควรต้องผ่านกระบวนการทั้งคณะ
ฉันทามติด้วย และอาจมีรายละเอียดเพ่ือชี้แจงท าความเข้าใจตรงกันเพื่อทราบกระบวนการเป็นอย่างไร ในการ
แยกเล่มหลักสูตรหรือมีทางออกอ่ืนอีกหรือไม่ ระยะเวลาจะเป็นอย่างไร กระบวนการจะเป็นอย่างไร 
งบประมาณจะจัดสรรอย่างไร ทรัพยากรรวมถึงระดับบัณฑิตศึกษาที่เป็นหลักสูตรร่วมอยู่แล้วที่ใช้ทรัพยากร
ร่วมของอาจารย์ทั้ง 3 วิชาเอก ในส่วนนี้จะบริหารจัดการอย่างไร และที่ส าคัญซึ่งจะโยงไปสู่งบประมาณ
โดยรวมทั้งหมด 
  อาจารย์ปิยธิดา  โคกโพธิ์ ได้แจ้งเพื่อทราบเพ่ิมเติมจากข้อเสนอคิดเห็นประเด็นเรื่องวิชาเอก
รัฐประศาสนศาสตร์ที่ก าลังเตรียมแยกเล่มหลักสูตร เบื้องต้นทางเอกได้ตั้งเรื่องของการท าหลักสูตรใหม่ และได้
มีการใช้ Voice of the customer (VOC) จากนิสิต และจากบุคคลภายนอก มีกรรมการภายนอกเข้ามาช่วยดู
เรื่องของหลักสูตร ซึ่งประเด็นการเตรียมหลักสูตรทางเอกได้น าเรียนกับผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกพร รัตนสุธีระ
กุล รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ เพ่ือขอความเห็นในการขอแยกเล่มหลักสูตรโดยได้แนวทางมา 3 
ประเด็น คือ 1) เรื่องของศาสตร์ที่แตกต่างกันซึ่งมีสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์ในการรับรองวุฒิ 2) เรื่องบริหาร
จัดการโดยจะใช้ลักษณะเปอร์เซ็นต์ไทล์ของการท างานซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะค านวณเรื่องค่าใช้จ่ายเหล่านี้
ออกมาให้เพ่ือความเป็นธรรม 3) เป็นไปตามแนวทางของมหาวิทยาลัยด้วยซึ่งต่อไปมหาวิทยาลัยจะผลักดันให้
เป็นเรื่องของหลักสูตรมากกว่าการเป็นภาควิชาและคณะ ถือเป็นการบริหารจัดการภายใต้อนาคต 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิรวัตติ์  อาริยะสิริโชติ ได้แจ้งเพ่ือทราบเพิ่มเติมจากประเด็นของ
อาจารย์ปิยธิดา โคกโพธ์ โดยหลักของการแยกเล่มหลักสูตร คือ การท า Dual degree ร่วมกับคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ในหลักสูตรสาธารณศาสตรบัณฑิต ซึ่งเป็นแนวทางท่ีมหาวิทยาลัยส่งเสริมเพ่ือท าให้เกิด
หลักสูตรที่มีความโดดเด่นและสอดคล้องกับท่ีประธานหลักสูตรได้น าเรียนเบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายของ 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพราะต่อไปทิศทางของหลักสูตรต่าง ๆ  
จะต้องท าได้ทั้ง Credit Bank ประกาศนียบัตรระยะสั้น และ Dual degree เหตุผลที่เป็นรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิตเพราะด้วยการเป็นสายอาชีพของทางสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตการที่ได้รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตเป็น
ปริญญาใบจะเกี่ยวข้องกับต าแหน่งนักสาธารณสุขศาสตร์ที่สามารถเข้าสู่สายงานการเป็นผู้บริหารได้ กล่าวคือ
หากมีวุฒิรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตเขาจะได้สมาคมวิชาชีพให้สามารถสอบเพ่ือขึ้นเป็นต าแหน่งสายบริหาร
สาธารณสุขได้เลย เช่น ผู้บริหารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลซึ่งมีจ านวนเจ็ดพันกว่าแห่งก าลังถ่ายโอนสู่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยังไม่รวมสาธารณสุขอ าเภอต่าง ๆ  ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ในเชิงเศรษฐกิจต่าง ๆ  ถือว่า
เป็นแนวโน้มในการขับเคลื่อนที่เป็นประโยชน์กับมหาวิทยาลัยมากและเป็นประโยชน์กับผู้เรียนรวมถึงกับ
ประโยชน์ตลาดแรงงาน ประเด็นที่สองการเป็นรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คือ เรื่องวุฒิที่คณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ในช่วงหลังได้มีการหารือหากเป็นวุฒิรัฐศาสตรบัณฑิต แล้วเป็นเอกรัฐประศาสน
ศาสตร์บางต าแหน่งงานไม่เปิดรับ เช่น นักพัฒนาการท่องเที่ยวท้องถิ่นซึ่งจะใช้วุฒิรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต



ทั้งนีเ้ป็นโอกาสของผู้เรียนโดยตรง และประเด็นต่อมาเรื่องเปอร์เซ็นต์ไทล์รายหัวซ่ึงผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกพร 
รัตนสุธีระกุล รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ ได้แนะน าสอบถามทุกวันนี้เป็นการกระจายรายหัวหรือไม่ 
ในอนาคตก็ต้องมาหารือกัน มีการกระจายตามศาสตร์มากน้อยขนาดไหน หากในอนาคตรัฐประศาสนศาสตร์
รับผู้เข้าศึกษาต่อจ านวนมากและมีการใช้ทรัพยากรที่มากขึ้น จะต้องพร้อมจ่ายมากขึ้นเข้ามาในส่วนกลาง หาก
น าด้วยเรื่องแนวโน้ม เรื่องตลาดอย่างแท้จริงก่อนการบริหารจัดการจะตามมา จึงเป็นเหตุผลอย่างมากที่จะเป็น
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ซึ่งเป็นโอกาสของคณะ และโอกาสของมหาวิทยาลัย รวมถึงโอกาสของผู้เรียน 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3 ประจ าปีการศึกษา 2565 เมื่อวันพุธที ่22 กุมภาพันธ์ 2566  
ณ ห้องประชุมทองใบ ทองเปาด์ (D-413) และผ่านระบบออนไลน์ ให้ที่ประชุมรับรอง 
 มติ    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม หากมีการแก้ไขให้แจ้งฝ่ายเลขา
ด าเนินการแก้ไขภายใน 7 วัน เมื่อล่วงพ้นเวลาดังกล่าวให้ถือว่าอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรับรอง
รายงานการประชุมครั้งที่ 3 ประจ าปีการศึกษา 2565 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง  

ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอพิจารณา 
       4.1 พิจารณาการรายงานผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2565 รอบ 9 เดือน 
 ผู้ชี้แจง     ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตราภรณ์  สมยานนทนากุล ประธานในที่ประชุม 
 ประเด็นที่เสนอ 

มหาวิทยาลัยขอให้มีการรายงานผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2565 รอบ 9 เดือน (1 กรกฎาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) 
ในระบบรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร (http://qa.msu.ac.th/msu-cu/data/) และ
เขียนรายละเอียดการประเมินผู้เรียน (Student Assessment) ตามแนวทาง AUN-QA  ที่ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจ าคณะ ส่งภายในวันที่ 5 เมษายน 2566 เพ่ือกองแผนงานจักได้รวบรวมและสรุปเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

ประเด็นพิจารณา 
ขอมติฯ ให้ประธานหลักสูตรฯ และนายมารุต บุปผามาลาเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการายงาน 

โดยจะแจ้งเวียนให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ พิจารณาให้ความเห็น ทั้งนี้ขอให้อาจารย์ให้ข้อคิดเห็นกลับ 
มาภายในวันที่ 3 เมษายน 2566 เพ่ือที่จะได้น าเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะต่อไป 
 มติ    ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบร่วมกันตามเสนอ 



       4.2 พิจารณาการจัดการเรียนการสอนตามแผนการเรียนของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
ประจ าปีการศึกษา 2566 
 ผู้ชี้แจง     ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตราภรณ์  สมยานนทนากุล ประธานในที่ประชุม 
 ประเด็นที่เสนอ 

เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามแผนการเรียนของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต จึงให้ 
แต่ละวิชาเอกประชุมเพ่ือก าหนดรายวิชาในปีการศึกษา 2566 

ประเด็นพิจารณา 
1. ขอให้พิจารณาเรื่องการใส่รหัสวิชาของหลักสูตร 59 และหลักสูตร 64 โดยจะให้ใส่ทั้ง 2 

รหัสหรือจะใส่เฉพาะรหัสของหลักสูตร 64 จากนั้นให้นิสิตท าการเทียบโอน  
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของท่ีประชุม 

1) อาจารย์ ดร.โอม ฉัตรนนท์  ได้เสนอ เนื่องจากปีการศึกษา 2566 มีหลายวิชาที่มี 2 รหัส 
เป็นวิชาเดียวกันจึงขอหารือที่ประชุมโดยจะก าหนด 2 วิชา หรือจะใส่ในวิชาเดียว และหากใส่รายวิชา 2 รหัส
จะท าให้เชื่อมโยงไปยัง มคอ.3 หรือจะใส่แค่รหัส 64 แต่จะมีรายวิชาที่เทียบเคียงอยู่แล้ว 

2) อาจารย์ธวัชชัย  ป้องศร ี ได้เสนอ ตามเล่มหลักสูตร 64 หากวิชานั้นเริ่มใช้รหัส 64 แล้ว 
จึงเห็นด้วยเป็นแนวทาง คือ ให้เปิดรหัส 64 และให้มีการเทียบเคียงไม่ว่าจะเป็นระบบอัตโนมัติถ้าหาก
มหาวิทยาลัยได้ลงในระบบไปแล้ว หากไม่อัตโนมัติให้ท าการยื่นค าร้องแทน ทั้งนี้จะมีกรณีวิชาเลือกหลักสูตร 
59 นิสิตรหัส 63 ซ่ึงอยู่ปี 4 เป็นปีสุดท้ายของหลักสูตรเดิม และวิชาเลือกบางรายวิชาจะเป็นหลักสูตรปี 64 ที่
เป็นวิชาเดียวกันแต่เป็นคนละรหัส กรณีแบบนี้จ าเป็นต้องเปิดรหัสคู่ 

3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตราภรณ์  สมยานนทนากุล  ได้เสนอประเด็นของอาจารย์ธวัชชัย 
 ป้องศร ีการเปิดรหัสคูน่ั้นจะท าให้อาจารย์ท างานเพ่ิมขึ้น คือ ต้องเขียน มคอ. จ านวน 2 ฉบับ และเขียน มคอ. 
5 จ านวน 2 ฉบับ จึงเสนอควรเป็นรหัสเดียว ทั้งนี้ให้คุณเกษราภรณ์ คลังแสง เขียนก ากับโดยให้ใช้รหัส 64 
เป็นหลัก เพ่ือให้การบริหารจัดการหลักสูตรมีประสิทธิภาพ สรุป หากเป็นกลุ่มวิชาเลือก กลุ่มวิชาแกนขอให้
เป็นไปตามเล่มหลักสูตร 59  หากเป็นวิชาเอกบังคับให้เป็นไปตามหลักสูตรนั้น ส่วนวิชาเอกเลือกหากหลักสูตร 
64 มีรหัสของหลักสูตร 59 อยู่แล้วนั้น ขอให้ใช้รหัส 64 ยกเว้นอาจารย์มีความประสงค์จะเปิดให้เฉพาะ
หลักสูตร 59 เท่านั้น และให้อาจารย์ใช้รหัสหลักสูตร 59 ได้เลย  
 มติ    ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบร่วมกันตามเสนอ โดยใหใ้ส่รหัส 64 เท่านั้น และให้ใช้รหัส
หลักสูตรปัจจุบัน (หลักสูตร 64) สอนร่วมกันแค่กลุ่มเดียว 

2. ขอให้พิจารณาการเพ่ิมเติมช่องที่ระบุความประสงค์ในการจัดสอบเพื่อให้การบริหาร 
จัดการห้องเรียนมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ผู้ชี้แจง     ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตราภรณ์  สมยานนทนากุล ประธานในที่ประชุม 
 ประเด็นที่เสนอ 

ด้วยสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านรองคณบดีฯ ฝ่ายวิชาการ ได้หารือเป็นการตั้งข้อสังเกตโดย 
ให้มีการระบุให้แน่ชัดจะท าการสอบหรือไม่สอบในรายวิชานั้น เนื่องจากจะเป็นการบริหารจัดการห้องเรียนและ
ห้องสอบ ดั้งนั้นจึงได้เพ่ิมช่องตารางในแบบฟอร์มการรายงานรายวิชาที่พึงประสงค์เปิดสอน ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2566 จึงขอมติจากท่ีประชุม 
 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของท่ีประชุม 

1) อาจารย์ปิยธิดา  โคกโพธิ์  ได้เสนอ หากมีการเปลี่ยนแปลงขอให้ด าเนินการจัดส่งให้ก่อน 
ประมาณสองสัปดาห์ล่วงหน้า เพ่ือที่จะได้ประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ในเอกได้รับทราบต่อไป 
 มติ    ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบร่วมกันตามเสนอ โดยการเพิ่มช่องในการจัดตารางสอน 
ส่วนตาราง Excel ที่จะปรับปรุงใหม่ให้คุณเกษราภรณ์ คลังแสง น าเรื่องเข้ามาในรอบถัดไป เพื่อส าหรับใช้
ในปีการศึกษา 2567 

3. ขอให้พิจารณาตารางรายวิชาที่ประสงค์เปิดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2566 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ผู้ชี้แจง     นางสาวเกษราภรณ์  คลังแสง 
 ประเด็นที่เสนอ 

จากตารางเป็นการแยกตามรายวิชาในแต่ละวิชาเอกที่ส่งมา ส าหรับในหมวดวิชาแกนยังคง 
เหมือนเดิม ส่วนรายวิชารัฐศาสตร์เบื้องต้นได้มีการปรับกลุ่มอาจารย์ผู้สอนจากเดิม 4 - 5 ท่านเป็นกลุ่มละ 3 
คน (สอนร่วมทั้ง 4 กลุ่ม) วิชาการเมืองการปกครองไทยมีจ านวน 3 กลุ่มในหมวดวิชาแกน วิชาปรัชญา
การเมืองมีจ านวน 4 กลุ่มเรียนเช่นเดิม และในรายวิชาสัมมนาประเด็นเฉพาะเรื่องทางรัฐศาสตร์ได้มีการแจ้ง
ความประสงค์เปิดหลักสูตรเก่าในปี 2559 ทั้งสามเอก 
  วิชาเอกบังคับ เอกการเมืองการปกครอง มีจ านวน 7 รายวิชา 
  วิชาเอกบังคับ เอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มีจ านวน 8 รายวิชา มีหลักสูตรใหม่ (2564) 
จ านวน 6 รายวิชาเบื้องต้น และอีกจ านวน 2 รายวิชาเป็นหลักสูตรเก่า (2559) 
  วิชาเอกบังคับ เอกรัฐประศาสนศาสตร์ มีจ านวน 7 รายวิชา กรณีเป็นรายวิชาส าหรับนิสิตชั้น
ปีที่ 4 จะมีการระบุหมายเหตุไว้ให้ 
  วิชาเอกเลือก เอกการเมืองการปกครอง มีจ านวน 12 รายวิชา 



  วิชาเอกเลือก เอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มีจ านวน 5 รายวิชา  
วิชาเอกเลือก เอกรัฐประศาสนศาสตร์ มีจ านวน 25 รายวิชา 

 มติ    ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบร่วมกันตามเสนอ และปรับเงื่อนไขเบื้องต้นภายในวันที่ 31 
มีนาคม 2566 และท าหนังสือแจ้งเวียน 
  4.3 พิจารณาผลการศึกษา VOC ประจ าปีการศึกษา 2566 
 ผู้ชี้แจง     นางสาวเกษราภรณ์  คลังแสง 
 ประเด็นที่เสนอ 
  เนื่องจากการรายงานผล SAR จะต้องมีผลการศึกษา VOC ประกอบ ทางหลักสูตรฯ จึงได้
จัดท า VOC กับกลุ่มลูกค้าดังนี้   

1. ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ความพึงพอใจต่อการรับนิสิต และการส่งเสริมและพัฒนานิสิต หลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะเป็นการสอบถามนิสิตชั้นปีที่ 1 

2. ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ที่มีต่อการให้บริการและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการเก็บ
ข้อมูลแล้วเป็นบางส่วน และจะด าเนินการเก็บข้อมูลเพ่ิมในช่วงของเทอมซัมเมอร์ ซึ่งส่วนใหญ่อาจารย์ไม่ค่อย
ตอบข้อมูลหากมีการส่งแบบประเมินไปยังอาจารย์อีกครั้ง ทั้งนี้ขอความร่วมมือตอบแบบประเมิน 

3. ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรรัฐศาสตร
บัณฑิต วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งอยู่ในระหว่างการเก็บข้อมูล 

4. ตัวบ่งชี้ที่ 5.4  ความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการตอบข้อมูลมาบ้างแต่จ านวนไม่เยอะ 

5. ตัวบ่งชี้ที่ 5.4  ความพึงพอใจของบัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

6. ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ความพึงพอใจต่อการบริหารและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบรัฐศาสตร
บัณฑิต วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

7. ส ารวจความต้องการของนิสิตและอาจารย์ที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ วิทยาลัยการเมือง
การปกครอง  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อยู่ในระหว่างการเก็บข้อมูล 

8. ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการเก็บข้อมูลไว้เรียบร้อยแล้ว 

ประเด็นพิจารณา 
1. สรุปความพึงพอใจต่อการรับนิสิต และการส่งเสริมและพัฒนานิสิต หลักสูตรรัฐศาสตร

บัณฑิต  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
2. สรุปผลการส ารวจความต้องการของนิสิตและอาจารย์ที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  



3. สรุปความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรรัฐศาสตร
บัณฑิต วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 มติ    ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบร่วมกันตามเสนอ โดยตัวบ่งช้ีทั้งหมดจะด าเนินการให้เสร็จ
ส้ินภายในเดือนพฤษภาคม 2566 หากด าเนินการเสร็จแลว้จะท าการอัปโหลดไว้ในระบบ มคอ.7 
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